

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท



นายมนู สีสานูวัฒน์

ประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว และเศรษฐกิจไทยเริ่มขยายตัวดีขึ้นจากภาคการส่งออกและอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว รวมถึงการใช้จ่ายและการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ในขณะที่รายได้ยังไม่ไปถึงประชาชนส่วนใหญ่ ในประเทศ จึงมีความระมัดระวังการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ

สำหรับ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและบูรณาการระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจรในช่วงที่ผ่านมา การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตลอดจนการทบทวนพันธกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ อย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาองค์กรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เริ่มแปรเปลี่ยนไปในโลกยุคดิจิทัล รวมไปถึงการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง แม่นยำและรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative Company Awards) จากผลงานนวัตกรรม Wacoal Body Clinic ในงาน SET Awards 2017

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2560 มียอดขาย 4,362.54 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 324.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.41 และร้อยละ 4.41 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.44 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ซึ่งนับ เป็นการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 45

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 ในระดับ **"ดีเลิศ"** ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2560 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ทุกคนในองค์กรดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

จากภาพความสำเร็จในตลอดปีที่ผ่านมา ล้วนเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมผลักดันให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีตลอดไป

(นายมนู สีสานูวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท